

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวานทำตามหนทางที่ไม่มีการแบ่งแยกที่ลูกได้รับมาจากพ่อและทำงานที่สูงส่งของการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ยุคเหล็กไปเป็นเทพยุคทอง
- คำถาม:** สาเหตุหลักที่ทำให้มนุษย์ไม่มีความสุขคืออะไร?
- คำตอบ:** ราววันได้สาปแช่งทุกคน เหตุนี้เองทุกคนจึงกลับมาไม่มีความสุข พ่อได้ให้มรดกของลูกแก่ลูก ราววันสาปแช่งลูก โลกไม่รู้แม้กระทั่งสิ่งนี้ เป็นเพราะพ่อได้ให้มรดกของพวกเขาแก่ชาวบารัตที่พวกเขากลายเป็นนายของสวรรค์ที่มีความสุขมาก พวกเขากลับมาจึงสมควรแก่การกราบไหว้บูชา ด้วยการถูกสาปพวกเขาได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา

โอมชานติ ลูกๆ มาที่นี้ที่มฤบันมาหาบัพดาตา เมื่อลูกเข้ามาในฮอลล์(ห้องโถง)ลูกจะเห็นเพียงแค่พี่น้องหญิงชายกำลังนั่งที่นี้ และแล้วเมื่อลูกเห็นบัพดาตามาถึงลูกก็จดจำพ่อ ลูกคือลูกๆของประชาบิดาบรรพมา บรรพมิน บรรพมากุมารและกุมารี นักบวชพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้จักพ่อบรรพมาเลย ลูกๆรู้ว่าพ่อกลับมาเมื่อไหร่ และแล้วบรรพมา วิษณุ และซังการ์เป็นที่ต้องการอย่างแน่นอน มีคำกล่าวไว้ว่า: ตรัสรูตรีพระเจ้าชิวาพูด เวลานี้ท่านจะไม่พูดผ่านทั้งสามใช้ไหม? ทำให้สติปัญญาของลูกซึมซับประเด็นเหล่านี้เป็นอย่างดี ลูกได้รับมรดกแห่งสวรรค์จากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอย่างแน่นอน ดังนั้นผู้เลื่อมใสศรัทธาต้องการอะไรจากพระเจ้า? การหลุดพ้นในชีวิต เวลานี้พวกเขาอยู่ในชีวิตที่มีบ่วงพันธะ ทุกคนจดจำพ่อ: ได้โปรดมาและปลดปล่อยเราจากบ่วงพันธะนี้ มีเพียงลูกๆเท่านั้นที่รู้ว่าเวลานี้บาบาได้มาแล้ว พ่อมาวางจรรแล้ววางจรรแล้ว พวกเขาเรียกหาด้วยเช่นกันว่า “ท่านคือแม่และพ่อ” แต่ไม่มีใครรู้แม้กระทั่งความหมายของสิ่งนั้น พวกเขาเข้าใจว่าสิ่งนั้นใช้กับพ่อที่ไม่มีตัวตน พวกเขาร้องเพลงแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับสิ่งใดเลย ลูกๆ ได้รับมรดกจากท่านเวลานี้และลูกๆจะได้รับมรดกนั้นอีกครั้งหลังจากหนึ่งวงจรร ลูกๆรู้ว่าพ่อกลับมาและให้มรดกแก่ลูกซึ่งคงอยู่เป็นระยะเวลาครั้งวงจรรและแล้วราววันก็สาปแช่งลูก โลกนั้นไม่รู้แม้กระทั่งว่าเราทั้งหมดนั้นถูกสาป เราเคยถูกสาปโดยราววัน เหตุนี้เองทุกคนจึงไม่มีความสุข ผู้คนของบารัตเคยมีความสุข เมื่อวานนี้เป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ในบารัต ผู้คนก็มั่งคั่งร่ำรวยของพวกเขาเบื้องหน้ารูปบูชาเทพและกราบไหว้บูชาพวกเขา แต่ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาเชื่อว่ายุคทองคงอยู่เมื่อไร เวลานี้ดูซิว่าหากยุคทองมีหลายแสนปีและแล้วยุคเงินและยุคทองแดงและยุคเหล็ก แต่ยุคก็จะมีช่วงระยะเวลาเดียวกัน และแล้วตามการคำนวณนั้นก็จะมีมนุษย์มากมาย! จะมีมนุษย์มากมายแค่ไหนเพียงแค่นี้ยุคทอง! สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของมนุษย์ใด พ่อหนึ่งที่นี่และอธิบายน: ดูซิว่าแม้กระทั่งได้มีการจดจำว่ามีเหล่าเทพ 330 ล้านคน จะไม่ได้มีมากมายเท่านั้นในหลายแสนปี ดังนั้นสิ่งนี้ก็ต้องได้รับการอธิบายนให้แก่มนุษย์ด้วย เวลานี้ลูกเข้าใจว่าบาบากำลังทำให้สติปัญญาของเรานั้นสะอาด ราววันทำให้สติปัญญาของลูกตกต่ำ นี่คือปัจจัยหลัก ในยุคทองลูกนั้นบริสุทธิ์ ที่นี้ลูกไม่บริสุทธิ์ ไม่มีใครรู้ว่าตั้งแต่เมื่อใดจนถึงเมื่อไหร่ที่เคยเป็นอาณาจักรของราม หรือระยะเวลาของอาณาจักรของราววันนั้นเป็นเช่นไร? พวกเขาคิดว่าทั้งอาณาจักรของรามและอาณาจักรของราววันคงอยู่ที่นี้ มีความคิดเห็นหลากหลาย มีความคิดเห็นมากมายเท่ากับมีมนุษย์ ที่นี้ เวลานี้ลูกๆได้รับคำแนะนำที่ไม่แบ่งแยกที่เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งพ่อเท่านั้นที่ให้ เวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นเทพผ่านบรรพมา มีการร้องเพลงยกย่องเหล่าเทพไว้ว่า: ท่านนั้นเต็มไปด้วยทุกคุณธรรม, 16 องค์เต็ม พวกเขาก็เป็นมนุษย์เช่นกัน แล้วเหตุใดจึงมีการร้องเพลงสรรเสริญมนุษย์? จะมีความแตกต่างใช้ไหม? เวลานี้ลูกๆผู้ที่ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามของลูกกำลังเรียนรู้งานของการเปลี่ยนมนุษย์ไปเป็นเทพ ลูกเปลี่ยนมนุษย์ยุคเหล็กไปเป็นเทพยุคทอง นั่นคือลูกทำให้พวกเขาไปเป็นนายของดินแดนแห่งความสงบแห่งบรรพมันด์ และโลก นี้ไม่ใช่ดินแดนแห่งความสงบ ลูกต้องทำกรรมที่นี้อย่างแน่นอน นั่นคือบ้านที่เจียบสงบที่แสนหวาน เวลานี้ลูกเข้าใจว่าเราดวงวิญญาณเป็นนายของบ้านที่แสนหวาน,บรรพมันด์ ลูกอาศัยอยู่ที่นั่นเหนือความทุกข์และความสุข และแล้วในยุคทองลูกกลายเป็นนายของโลก เวลานี้ลูกๆ กำลังกลับมาจึงมีค่า เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ลูกต้องแม่นยำก็อยู่เบื้องหน้าลูก ลูกๆคือผู้ที่มีพลังโยคะ พวกเขาเป็นผู้มีพลังทางวัตถุ ลูกอยู่ในสนามรบด้วยเช่นกันแต่ลูกไม่ได้มีความก้าวร้าวรุนแรงทั้งสองทาง พวกเขาไม่มีความก้าวร้าวรุนแรง ดาบของต้นธาราคะถูกเรียกว่าความก้าวร้าวรุนแรง ชันยาสซิกก็เข้าใจด้วยเช่นกันว่ามีความก้าวร้าวรุนแรง เหตุนี้เองพวกเขาจึงกลับมาบริสุทธิ์ ไม่มีใครนอกจากลูกที่มีความรักต่อพ่อ มีความรักระหว่างคู่รักและผู้เป็นที่รัก คู่รักและผู้เป็นที่รักนั้นก็เป็นที่รักกันในการรักของพวกเขาในชาติเกิดเดียว ลูกทั้งหมดคือคู่รักของพ่อผู้เป็นที่รัก ลูกนั้นก็เฝ้าแต่จดจำพ่อผู้เป็นที่รักเดียวในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้พ่อพูดว่า: เพียงแต่กลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้และจดจำพ่ออย่างถูกต้องแม่นยำแล้วลูกๆจะได้รับการหลุดพ้นอย่าง

สมบูรณ์จากการจดจำพอ ในยุคทองไม่มีความจำเป็นที่จะมีการจดจำระลึกถึงอะไรเลย ทุกคนจดจำพอเมื่อพวกเขาอยู่ในความทุกข์ นี่คือนรก จะไม่ถูกเรียกว่าสวรรค์ บุคคลสำคัญผู้ที่ยิ่งคั่งนั้นก็คิดว่าเป็นสวรรค์สำหรับพวกเขาที่นี่ พวกเขามีเครื่องบิน ฯลฯ และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทางวัตถุทั้งหมด พวกเขามีชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาที่มั่งคั่งมาก ผู้คนนั้นก็ร้องเพลงด้วยเช่นกันว่า: “ท่านคือแม่และพ่อ” แต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พวกเขาได้รับความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดอะไรหรือไม่? ไม่มีใครรู้อะไร เป็นดวงวิญญาณที่พูด ลูกดวงวิญญาณเข้าใจว่าเราได้รับความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ชื่อนั้นคือสวรรค์ ดินแดนแห่งความสุข ทุกคนพบว่าสวรรค์นั้นมีความหวานชื่นมาก เวลานั้นลูกรู้ว่าในสวรรค์มีปราสาทราชวังที่มีเพชรพลอยมากมาย ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธามีทรัพย์สมบัติมากมายนับไม่ถ้วนที่พวกเขาสร้างวัด โสมนาถขึ้น ทุกภาพมีค่านับแสน ทั้งหมดนั้นหายไปไหน? ลูกหลุดปล้นและนำไปมากมาย มีความมั่งคั่งมากมาย เวลานั้นอยู่ในสติปัญญาของลูกๆว่าเราจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์อีกครึ่งผ่านพอ ปราสาทราชวังของเราจะเป็นทองคำ แม้แต่ประตูก็จะประดับประดาด้วยหินที่มีค่า วัดของชาวเจนนั่นถูกสร้างขึ้นในลักษณะเช่นนั้นด้วยเช่นกัน ไม่มีเพชรพลอย ที่เคยมีมาก่อนหน้านี้อีกต่อไป เวลานั้นลูกรู้ว่าเรากำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกแห่งสวรรค์ของเราจากพ่อ ซึ่งพบบาบาในบาร์ดเท่านั้น เพียงบาร์ดเท่านั้นที่ได้รับมรดกแห่งสวรรค์จากพระเจ้าชิวา ชาวคริสเตียนก็พูดด้วยเช่นกันว่าสามพันปีก่อนคริสตবারดเคยเป็นสวรรค์ ใครปกครองอาณาจักร? ไม่มีใครรู้อะไร แต่พวกเขาเข้าใจว่าบาร์ดนั้นเก่าแก่โบราณมาก ดังนั้นบาร์ดจึงเคยเป็นสวรรค์ พ่อถูกเรียกว่าพระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้เป็นพ่อ นั่นคือพ่อผู้ก่อตั้งสวรรค์ พ่อต้องมาอย่างแน่นอนและดังนั้นลูกจึงกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ทุกๆ 5000 ปี และแล้วหลังจากครึ่งวงจรกิจกรรมของราวันก็เริ่มขึ้น แสดงให้เห็นสิ่งนั้นอย่างชัดเจนในรูปภาพเพื่อที่ว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับหลายแสนปีได้ออกไปจากสติปัญญาของพวกเขา ลักษณะและนารายณ์ไม่ได้ติดตามลำพัง พวกเขาจะมีราชวงศ์ ลูกๆ ของพวกเขาจะกลายเป็นราชา มีผู้คนมากมายที่กลายเป็นราชา สร้อยประคำทั้งหมดถูกสร้างขึ้น เป็นสร้อยประคำที่ได้รับการจดจำ เพียงสร้อยประคำของผู้ที่กลายเป็นผู้ช่วยของพ่อและทำงานรับใช้ของพ่อเท่านั้นที่ถูกสร้างขึ้นมา นี่คือนุสรณ์ของผู้ที่มาตลอดทั้งวงจร ผู้ที่กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาและมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา เมื่อลูกกลายเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชาจากการเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ลูกก็นั่งลงและกราบไหว้บูชาสร้อยประคำของตัวเอง ก่อนอื่นพวกเขาถือสร้อยประคำในมือของเขาและแล้วก็ก้มศีรษะของเขาลงให้กับสร้อยประคำนั้น จากนั้นเขาก็เริ่มหมุนสร้อยประคำ ลูกเดินทางไปรอบวงจรและแล้วก็ได้มรดกของลูกจากซีพบบาบา เพียงลูกเท่านั้นที่รู้ถึงนัยสำคัญของสิ่งนี้ มนุษย์หมุนสร้อยประคำในนามของใครคนใดคนหนึ่ง พวกเขาไม่รู้สิ่งใดเลย เวลานั้นลูกมีความรู้ทั้งหมดของสร้อยประคำ ไม่มีใครอื่นมีความรู้อะไร ชาวคริสเตียนสามารถเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่ว่าได้หมุนสร้อยประคำของใคร? สร้อยประคำนี้เป็นของผู้ที่กลายเป็นผู้ช่วยของพ่อและทำงานรับใช้ เวลานั้นทุกคนไม่บริสุทธิ์ ผู้ที่เคยบริสุทธิ์ก็กลับมาไม่บริสุทธิ์เมื่อพวกเขาลงมา เวลานั้นพวกเขาทั้งหมดจะกลับไปตามลำดับกันไป พวกเขาไปตามลำดับกันไปและพวกเขาก็กลับไปตามลำดับกันไป มีสิ่งต่างๆมากมายที่จะต้องเข้าใจ นี่คือนันไม้ มีกิ่งก้านมากมายและลัทธินิกายมากมาย เวลานั้นต้นไม้ทั้งหมดนี้จะถูกทำลายและแล้วมีการวางรากฐานของลูก ลูกเป็นรากฐานของต้นไม้ทั้งนี้ ทั้งสุริยวงค์และจันทร์วางค์อยู่ในสิ่งนี้ ศาสนาของผู้ที่ปกครองในยุคทองและยุคเงินไม่มีอยู่อีกต่อไป มีเพียงภาพลักษณ์เท่านั้น ลูกควรรู้ชีวิตประวัติของผู้ที่มีภาพลักษณ์ของลูก พวกเขาเพียงแค่พูดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มีอายุหลายแสนปี แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดคือศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ไม่มีสิ่งใดเก่าไปกว่านั้น มิฉะนั้นทุกสิ่งสามารถมีอายุเพียงแค่ 2500 ปีเท่านั้น พวกเขาขุดลงไปข้างล่างและขุดค้นหาวัตถุโบราณนั้นออกมา สัญลักษณ์เก่าที่ได้รับการกราบไหว้บูชาในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาถูกนำออกไปจากวัดซึ่งพังทลายในระหว่างแผ่นดินไหวและถูกสร้างขึ้นมาใหม่ เวลานั้นเหมือนเพชรและทองคำหลายๆที่หมดสิ้นไปแล้วนั้นจะกลับมาเต็มเปี่ยมที่นั่น ทุกสิ่งเหล่านี้อยู่ในสติปัญญาของลูกเวลานี้ พ่ออธิบายประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกแล้วว่ามีมนุษย์จำนวนน้อยมากในยุคทอง และแล้วจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นมาอย่างไร ดวงวิญญาณทั้งหมดยังคงลงมาอย่างต่อเนื่องจากอาณาเขตสูงสุด เมื่อพวกเขาลงมาเรื่อยๆต้นไม้ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และแล้ว เมื่อต้นไม้มาถึงสภาพที่เสื่อมโทรมโดยสิ้นเชิง ก็จะมีคำกล่าวว่า “รามได้จากไปและราวันซึ่งมีครอบครัวที่ใหญ่มากก็จากไป” มีศาสนามากมาย ครอบครัวของเรานั้นเล็กมาก นี่เป็นเพียงครอบครัวของบราห์มินเท่านั้น มีศาสนามากมาย พวกเขานั้นได้ตีพิมพ์สามโนประชากร ทั้งหมดนั้นคือชุมนุมของราวัน พวกเขาทั้งหมดก็จะไป มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะหลงเหลืออยู่ชุมนุมของราวันจะไม่เข้าไปในสวรรค์ พวกเขาทั้งหมดจะอยู่ในดินแดนแห่งการหลุดพ้น อย่างไรก็ตามลูกผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนจะลงมาตามลำดับไปสู่สวรรค์ เวลานั้นลูกๆเข้าใจแล้วว่านั่นคือนันไม้ที่ไม่มีตัวตนอย่างไรและนี่คือนันไม้โลกมนุษย์อย่างไร สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูก หากลูกไม่ให้ความใส่ใจต่อการศึกษาเล่าเรียนลูกก็จะสอบตกในการสอบของลูก หากลูกเฝ้าแต่ศึกษาเล่าเรียนและสอน ลูกก็จะอยู่อย่างมีความสุข หากลูกตกลงไปสู่กิเลส ลูกจะล้มทั้งหมดนี้ เป็นเพียงเมื่อดวงวิญญาณเป็นทองคำที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่พวกเขาสามารถชิมซับได้เป็นอย่างดี ภาพชะง่อนคำมีความบริสุทธิ์และเป็นทอง หากใครบางคนกลับมาไม่บริสุทธิ์เขาก็ไม่สามารถพูดความรู้นี้ เวลานั้นลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้า(ของบาบา) ลูกรู้ว่าพระเจ้าผู้

เป็นพ่อ ชีพบาบา กำลังสอนเราดวงวิญญาณ เราดวงวิญญาณกำลังรับฟังผ่านอวัยวะเหล่านี้ ผู้เดียวที่กำลังสอนคือพ่อ ที่อื่นใดในโลกที่จะมีโรงเรียนเช่นนั้นใหม่? ท่านคือพระเจ้า ผู้เป็นพ่อครูและสัจครู พ่อจะพาทุกคนกลับไป ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อ มีความแตกต่างเช่นนั้นเมื่อลูกฟังมุรลีโดยตรง เครื่องเล่นเทปนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาและวันหนึ่งทุกคนจะมีคนละหนึ่งเครื่อง พ่อมีสิ่งต่างๆเช่นนั้นที่ลูกทำขึ้นมาเพื่อความสุขของลูกๆ นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ ผู้นี้เป็นจักรพรรดิ ในตอนแรกเขาเป็นผู้ที่สวยงาม เวลานี้เขากลับมาน่าเกลียด เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวว่า “ผู้ที่น่าเกลียดและสวยงาม!” ลูกรู้ว่าเราเคยสวยงามและเวลานี้เรากลับมาน่าเกลียดและแล้วเราจะกลับมาสวยงามอีกครั้ง เหตุใดจึงมีเพียงผู้เดียวที่กลายเป็นเช่นนั้น? งูจะกัดเพียงคนเดียวเท่านั้นหรือ? อย่างไรก็ตามมายาก็ถูกเรียกว่างู ด้วยการชกแวงในกิเลสทุกคนกลับมาน่าเกลียด สิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจอย่างชัดเจนมาก พ่อที่ไม่ใช่ขีดจำกัดพูดว่า: ในขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกในชาติเกิดสุดท้ายนี้จงกลับมาบริสุทธิ์เพื่อเห็นแก่พ่อ บาบาก็ขอสิ่งนี้จากลูกๆ จงกลับมาบริสุทธิ์เหมือนกับดอกบัวและจดจำพ่อ และแม้กระทั่งในชาติเกิดนี้ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ด้วยการอยู่ในการจดจำระลึกถึงบาปของลูกในชาติเกิดในอดีตที่ผ่านมาจะได้รับการปลดปล่อยด้วยเช่นกัน นี่คือไฟของโยคะที่จะทำให้บาปของหลายต่อหลายชาติเกิดถูกเผาไป เมื่อลูกลงมาจากสภาพสะโตประธานผ่านสภาพสะโต ราโจและตาโม อนาคตจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากอัลลอยด์ยังคงปะปนเข้าไปอยู่เรื่อยๆ เวลานี้พ่อพูดว่า: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น ไม่ใช่ว่าลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการอาบน้ำในแม่น้ำ น้ำก็เป็นวัตถุธาตุด้วย มีการกล่าวว่าเป็นวัตถุธาตุทั้งห้า แม่น้ำเหล่านั้นจะเป็นผู้ชำระชำระให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? แม่น้ำออกมาจากมหาสมุทร ดังนั้นก่อนอื่นใดมหาสมุทรนั้นจะต้องเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ใช้ไหม? อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสตต่อกับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. เพื่อที่จะเข้าไปสู่สรีรยประคำของชัยชนะ จงกลายเป็นผู้ช่วยของพ่อและทำงานรับใช้ มีความรักที่แท้จริงต่อผู้เป็นที่รักเดียว จดจำผู้เดียวเท่านั้น
2. เก็บเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องแม่นยำของลูกไว้เบื้องหน้าลูกและทำความเพียรพยายาม กลายเป็นผู้ที่ไม่ก้าวร้าวรุนแรงทั้งสองทางและเฝ้าแต่ทำงานที่สูงส่งของการเปลี่ยนมนุษย์ไปเป็นเทพ

**พร:** ขอให้ลูกเป็นเป็นอิสระจากแรงดึงดูดทั้งหมดและอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอด้วยความซาบซึ่งจากการมีชัยชนะอย่างสม่ำเสมอ  
อนุสรณ์ของเพชรพลอยที่ได้รับชัยชนะคือมาลัยรอบคอของพ่อและได้รับการกราบไหว้บูชาแม้กระทั่งทุกวันนี้ ดังนั้นจงมีความซาบซึ่งของการเป็นเพชรพลอยแห่งชัยชนะอย่างสม่ำเสมอผู้เป็นพวงมาลัยอยู่รอบคอของบาบา ลูกเป็นลูกๆของผู้เป็นนายของโลก ไม่มีใครอื่นสามารถรับสิ่งที่ลูกได้รับ เมื่อลูกมีความซาบซึ่งและความสุขนี้อย่างมั่นคงถาวรลูกจะสามารถอยู่เหนือสิ่งดึงดูดประเภทใดๆ ผู้ที่ได้รับชัยชนะอย่างสม่ำเสมอจะอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอ พวกเขาจะถูกดึงไปสู่การดึงดูดของการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวเท่านั้น

**คติพจน์:** การหลุดหายไปในส่วนลึกของผู้เดียวหมายถึงการอยู่ในสันโดษ

**\*\*\* โอม ขานติ \*\*\***

**มีความรักในความสันโดษและซึมซับความเป็นหนึ่งเดียวกันและสมาธิ**

เวลานี้ลูกทุกคนต้องเพิ่มความกล้าหาญให้กับกันและกัน และคิดว่าตัวลูกเองต้องนำเวลาเข้ามาใกล้ และให้การปลดปล่อยกับดวงวิญญาณทั้งหมดอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกนำความคิดของลูกไปสู่รูปของสำนักครูของลูก เมื่อมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและความมุ่งมั่น สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็กลับมาเป็นไปได้อีก